

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๒.๓/ว ๑๖๐๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๒.๓/ว ๑๖๐๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ฯ	จำนวน	ชุด
	๒. แบบสอบถามประชาชน	จำนวน	ชุด
	๓. แบบติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ	จำนวน	ชุด
	๔. แบบรายงานฯ (แบบ ๑ - ๔)	จำนวน	๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งกำหนดการประชุมชี้แจงการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ ให้แก่คณะทำงาน (Core team) เพื่อดำเนินการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ แบบสอบถามประชาชน และแบบติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญที่จะใช้ในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือจังหวัดในการดำเนินการดังนี้

๑. จัดส่งแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งฯ ละ ๑ ชุด เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินจากคณะทำงาน (Core team)

๒. จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเครื่องมือและวิธีการประเมินให้แก่คณะทำงาน (Core team) ที่มีได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๓. จัดทำแผนการตรวจประเมินของคณะทำงาน (Core team) แต่ละคณะ ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนิเทศ ติดตาม ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๔. ให้คณะทำงาน (Core team) ดำเนินการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในความรับผิดชอบตามแบบประเมินฯ ทั้ง ๔ ด้าน และติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ พร้อมทั้งสอบถามความพึงพอใจของประชาชนให้ทั่วพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ละ ๕๐ คน โดยให้มีความหลากหลายทั้งอาชีพ และวัยตามแบบที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕. รายงานผลคะแนนการประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (รายด้าน) ตามแบบ ๑ รายงานผลคะแนนการประเมินฯ (รวมทั้ง ๔ ด้าน) ตามแบบ ๒ รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตามแบบ ๓ และรายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญตามแบบ ๔ โดยส่งทาง e-mail : dla0892_1@dla.go.th และบันทึกลงแผ่นซีดีส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางไปรษณีย์ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

/-๖.แบบ...

๖. แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้ง ๔ ด้าน) แบบสอบถามประชาชน และแบบติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ ให้จังหวัดรวบรวมเก็บไว้ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจังหวัดในการกำชับให้คณะทำงาน (Core team) ของจังหวัดดำเนินการประเมินและตรวจสอบเอกสารหลักฐานด้วยความละเอียดรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม ณ ที่ทำการ/สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกำชับการสอบถามความพึงพอใจประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะทำงาน (Core team) ให้มีความหลากหลาย และกระจายทั่วพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผลการประเมินสามารถนำไปสู่การพัฒนา และปรับปรุงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนมาตรฐานการบริหารงานท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๕๓-๗๕๓๓

แบบติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ

ชื่อ อปท. (อบจ./เทศบาล/อบต.)
อำเภอ จังหวัด

คำชี้แจง ให้คณะทำงานฯ ประเมิน อปท.ตามหัวข้อที่กำหนด (กรณี อปท.ดำเนินการครบถ้วน ให้ใส่เลข 1 แต่หาก อปท.ไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนให้ใส่เลข 0 ช่องผลการดำเนินการ)

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินการ
<p>1. มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ - มติ ครม.เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2555 - นส. ที่ มท 0810.1/ว 205 ลว.23 ม.ค.2556</p> <p><u>การตรวจสอบ :</u> - เปิดข้อมูลจากรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของ อปท. นั้นๆ</p>	<p>1. อปท.บันทึกข้อมูลในระบบการรายงานและการประมวลผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ</p>	
<p>2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปีของ อปท. - ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548</p> <p><u>การตรวจสอบ :</u> - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. (ปีที่ตรวจ) - แผนพัฒนาสามปีของ อปท. (พ.ศ.2555-2557)</p>	<p>2. อปท.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ตามขั้นตอนเป็นปัจจุบัน และแผนพัฒนาสามปีของ อปท. (พ.ศ.2555-2557) สอดคล้องและครอบคลุมกับแผนยุทธศาสตร์ของ อปท.</p>	
<p>3. การบันทึกฐานข้อมูลกลางของ อปท. - นส. ที่ มท 0806/ว 3131 ลว.19 พ.ย.2555</p> <p><u>การตรวจสอบ :</u> - ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง อปท. เว็บไซต์ (http://info.dla.go.th) ณ วันที่คณะทำงานฯ เข้าตรวจ อปท. - เปิดข้อมูลจากรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของ อปท. นั้นๆ - กรณีไม่ทราบ username และ password ประสาน สจร. หรือ ศส. โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1107</p>	<p>3. อปท.บันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางของ อปท. ครบถ้วนถูกต้องทั้ง 8 ข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลสภาพทั่วไป - ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค - ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ - ข้อมูลด้านสังคม - ข้อมูลด้านสาธารณสุข - ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม - ข้อมูลด้านการเงินการคลัง 	

ลงชื่อ ผู้ประเมิน
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับการประเมิน
(.....)

ปลัด/รองปลัด/ผอ.สำนัก/กอง